

แผนปฏิบัติการของ กร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่วนราชการ บก.ทพ. : กร.ทหาร

ลำดับ	แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ	หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1	<p>แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง</p> <p>ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ</p> <p>กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกำลังพล</p> <p>กิจกรรมรอง การบริหาร บริการกำลังพลทั่วไป</p> <p>- การเดินทางไปทำการบินรักษาสรรภาพนักบิน</p>	กกล.กร.ทหาร	32,100.00	เพื่อให้การดำเนินการด้านกำลังพล เกี่ยวกับการรักษาสีทิวทัศน์กำลังพลของข้าราชการ บก.ทพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ เดินทางไปทำชั่วโมงและทำการฝึกบินรักษาสรรภาพประจำปีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าว
2	<p>กิจกรรมหลัก การส่งกำลังบำรุง</p> <p>กิจกรรมรอง การบริการอื่นๆ</p> <p>- จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 6 ชั้น 1 - 6</p>	กกล.กร.ทหาร	300,000.00	รักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ เขตสุขภาพภิบาล และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เรียบร้อยสวยงาม เป็ยไปตามนโยบาย ผบ.ทสส.	สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพชีวิตดีดี แก่กำลังพลของหน่วย
3	<p>- ค่าโทรศัพท์</p>	กกล.กร.ทหาร	120,000.00	ขีดความสามารถในการควบคุมบริการอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้งบประมาณให้คุ้มค่าสูงสุด สามารถตอบสนองกองทัพไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4	<p>- ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต) : กร.ทหาร</p>	กกล.กร.ทหาร	15,000.00	ขีดความสามารถในการควบคุมและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้งบประมาณให้คุ้มค่าสูงสุด สามารถตอบสนองกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5	<p>กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ</p> <p>กิจกรรมรอง การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทพ.</p> <p>- การบริหารงานของ กร.ทหาร</p>	กคก.กร.ทหาร	2,458,804.00	สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย	สามารถตอบสนองภารกิจและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ลำดับ	แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ	หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต	ผลลัพธ์
6	<p>กิจกรรมรอง การสนับสนุนงานบริหารงานทั่วไปของ บก.ทท.</p> <p>- ค่าจัดทำวารสารกองทัพอากาศ (เสนาสนเทศ)</p>	กปส.สปส.กร.ทหาร	830,450.00	จัดทำวารสารกองทัพอากาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมกองทัพอากาศให้กำลังพลในกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	กำลังพลของกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปรับทราบข่าวสารและกิจกรรมของกองทัพอากาศเกิดความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทัพอากาศเมืองภาคหลักของกองทัพอากาศไปในทางที่ดี
7	- งานถ่ายภาพกิจกรรมของ บก.ทท.	กผส.สปส.กร.ทหาร	299,730.00	สามารถบันทึกภาพการปฏิบัติงาน/กิจกรรมในงานพิธีสำคัญของ บก.ทท. และ นขต.บก.ทท. ในทุกๆวาระงาน หรือตามที่ได้รับภารกิจขออนุญาตถ่ายภาพกิจกรรมในงานพิธีต่างๆที่บันทึกได้นำไปประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้กำลังพล และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	สามารถบันทึกภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมในงานพิธีต่าง ๆ ใน บก.กองทัพอากาศ และ นขต.บก.ทท. ได้ในหลายๆวาระงาน หรือตามที่ได้รับภารกิจขออนุญาตถ่ายภาพกิจกรรมที่บันทึกได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานราชการกำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
8	- งานศูนย์ผลิตรายการและข่าว บก.ทท.	กปส.สปส.กร.ทหาร	76,040.00	ผลิตสปอร์ตวิทิว สกู๊ปพิเศษ และ บทความประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์เพื่อนำออกอากาศทางสถานีวิทยุ บก.ทท. และเราทัพอากาศประจำวัน	ผลิตสปอร์ตวิทิว สกู๊ปพิเศษบทความประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจผลงานของรัฐบาล คสช. และกองทัพอากาศไม่น้อยกว่า 200 ชิ้นตลอดปีงบประมาณ
9	<p>กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ทท.</p> <p>- สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่อง การเรียนรู้งานด้านกิจการพลเรือน</p>	กคก.กร.ทหาร	482,000.00	เพิ่มศักยภาพนำมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานด้านกิจการพลเรือนมีประสิทธิภาพ	กำลังพลของหน่วยนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
10	<p>กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบราชการ</p> <p>- การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กร.ทหาร</p>	กคก.กร.ทหาร	60,000.00	งานดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กร.ทหาร รับผิดชอบในระดับกระทรวงกลาโหม ก็เมื่อเข้าการกองทัพอากาศ และของ กร.ทหารดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและการจัดเก็บเอกสารการดำเนินการ	สามารถจัดทำการประเมินผลตนเอง (SAR) และจัดเก็บเอกสารในการดำเนินการตามแนวทางการประเมินผล ได้ถูกต้อง เรียบร้อยและทันเวลา

ลำดับ	แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ	หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต	ผลลัพธ์
11	<p>- การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>แผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ</p> <p>โครงการ โครงการ การเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>กิจกรรมหลัก การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>กิจกรรมรอง การปลูกฝังจิตสำนึกและอุดมการณ์กำลังพลให้มีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	กคก.กร.ทหาร	240,000.00	การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในส่วนที่ กร.ทหาร รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการประเมินการตรวจ หน่วยต้องมีการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองขั้นพื้นฐานและจัดเก็บเอกสารการดำเนินการให้ครบถ้วน	สามารถดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลตนเองขั้นพื้นฐานและประเด็นการตรวจประเมินและการจัดเก็บหลักฐานการดำเนินการได้ถูกต้องเรียบร้อยและทันเวลา
12	<p>- โครงการคัดเลือกบุคคลและเตรียมความพร้อมเข้าอบรมเป็นจิตอาสาต้นแบบ</p>	กทพ.สกร.กร.ทหาร	1,000,000.00	กำลังพล บก.ทพ.ที่หน่วยต่างๆ ได้คัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ นาย ฝึกอบรม	- กำลังพลที่จะเข้ารับการอบรมมีความพร้อมทั้งด้านความประพฤติ อดความรู้อีกกำลังกายและจิตใจ
13	<p>- โครงการสำนึกคุณแผ่นดิน ของกองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง</p> <p>โครงการ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ</p> <p>กิจกรรมหลัก การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน</p> <p>กิจกรรมรอง การดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบอาเซียน</p>	กทพ.สกร.กร.ทหาร	456,000.00	จัดกำลังพลของ นขต.บก.ทพ. และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งของหน่วย หรือพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยตามภารกิจ หัววงการปฏิบัติ เดือนละ 2 ครั้ง / เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62)	- กองทัพเป็นองค์กรหลักในแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างเป็นรูปธรรม
14	<p>- การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียน</p> <p>ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ</p>	กบภ.สกร.กร.ทหาร	303,620.00	สร้างความเข้าใจในแนวทางการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในด้าน HADR	เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ฝนการเตรียมความพร้อมด้าน HADR

ลำดับ	แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ	หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต	ผลลัพธ์
15	<p>แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ</p> <p>โครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ</p> <p>กิจกรรมหลัก การควบคุมบังคับบัญชา</p> <p>กิจกรรมรอง การปฏิบัติงานของ ทท. สายงานกิจการพลเรือน</p> <p>- กร.ทหาร สัมพันธ์</p>	กนผ.กร.ทหาร	400,000.00	จัดสัมมนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน ของ บก.ทท. เหล่าทัพรวมทั้งส่วนราชการพลเรือน และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบรรลุลวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย
16	<p>- การควบคุมบังคับบัญชา นขต.ทท.</p>	กนผ.กร.ทหาร	400,000.00	ดำเนินการตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนา ภาค 1-5 ออกจากทราบผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องต่างๆ	ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อขัดข้อง ในการดำเนินการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ใน ภูมิภาคต่างๆพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
17	<p>- การจัดทำแผนปฏิบัติงานสายงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562</p>	กคก.กร.ทหาร	50,000.00	จัดทำแผนปฏิบัติงานสายงานกิจการพลเรือนให้มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้	แผนปฏิบัติงานสายกิจการพลเรือนอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน
18	<p>กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝึก</p> <p>กิจกรรมรอง การฝึกร่วม ทท.</p> <p>- การฝึกด้านกิจการพลเรือนร่วม</p>	กนผ.กร.ทหาร	1,012,000.00	เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถวางแผน อำนวยการ ควบคุม การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในการ ป้องกันประเทศในระดับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี	สามารถปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในการ สนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างทันเวลา ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
19	<p>- การฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม</p>	กนภ.สกร.กร.ทหาร	984,000.00	เพื่อทดสอบและพัฒนาแผนและระเบียบปฏิบัติ ประจำด้านงานบรรเทาสาธารณภัย	แผนและพัฒนาแผนและระเบียบปฏิบัติประจำด้าน งานบรรเทาสาธารณภัยที่วางได้นำมาทดสอบใน การฝึก อล่นำผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแผนและระเบียบปฏิบัติประจำด้านงาน บรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ	หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต	ผลลัพธ์
20	กิจกรรมรอง การดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน - การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน	กปส.สปส.กร.ทหาร	520,230.00	สื่อมวลชนทุกแขนงให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ตามแนวชายแดน	สื่อมวลชนนำข้อเท็จจริงของการปฏิบัติของกองทัพตามแนวชายแดนไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
21	กิจกรรมหลัก กิจการพลเรือน กิจกรรมรอง การปฏิบัติการกิจการพลเรือน - การจัดทำวีดิทัศน์เพื่อการนำเสนอของ บก.ทท.	กผส.สปส.กร.ทหาร	535,600.00	เพื่อพัฒนาหน่วยในการจัดทหวีดิทัศน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญของ บก.ทท. ทางสื่อต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกมิติเป็นที่ยอมรับจากหน่วยต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยอื่นๆ	วีดิทัศน์เพื่อการนำเสนอของ บก.ทท. สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ในโอกาสต่างๆ
22	กิจกรรมรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา - ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ	กกร.สกร.กร.ทหาร	114,040.00	เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับหน่วยงานต่างๆ เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป แสดงออกถึงความพร้อมของกองทัพและประชาสัมพันธ์กองทัพในการจัดงานวันเด็กให้เป็นที่ชื่นชมต่อประชาชนทั่วไป	เด็กและเยาวชนได้รับทราบการปฏิบัติการกิจของกองทัพซึ่งเป็นการฝึกจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพไทยในโอกาสต่อไปองค์กรและมวลชนทั่วไปมีความมั่นใจและภูมิใจต่อกองทัพพร้อมให้การสนับสนุนเมื่อกองทัพขอความร่วมมือรวมทั้งนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
23	- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ให้ข้อมูลบุคคลภายนอก)	กสท.สปส.กร.ทหาร	33,100.00	ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ บก.ทท. สามารถตรวจสอบการกิจและการปฏิบัติงานของ บก.ทท. ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องโดยมีการขอรับข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ปีละประมาณ 60 รายและสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์ บก.ทท. ปีละประมาณ 200,000 ราย	บก.ทท.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ บก.ทท. รวมทั้งมีความเข้าใจการกิจและการปฏิบัติงานของ บก.ทท. ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
24	กิจกรรมรอง การประชาสัมพันธ์ - การจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนตามสถานการณ์	กปส.สปส.กร.ทหาร	47,850.00	จัดแถลงข่าวโดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อฯ ในประเทศและต่างประเทศรับฟังและตอบข้อซักถาม	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมของกองทัพไทยอย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ลำดับ	แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ	หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต	ผลลัพธ์
25	- งานผลิตรายการวิทยุ	กปส.สปส.กร.ทหาร	76,050.00	ดำเนินการจัดรายการวิทยุในความรับผิดชอบได้แก่ รายการใจถึงใจ รายการเปิดคลื่นคุยข่าว และ รายการเพื่อสังคมไทยอากาศทางสถานีวิทยุ บก.ทท. และเหล่าทัพเป็นประจำทุกวัน	เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงอายุ ที่ได้รับฟังรายการ ทำให้ได้รับทราบพฤติกรรมและบทบาทภารกิจหน้าที่ ตลอดจนผลงานของกองทัพ ซึ่งเป็นกองทัพของ ประชาชนและพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพไทย ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการและ เอกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
26	- งานสรุปข่าวประจำวัน	กสท.สปส.กร.ทหาร	376,500.00	สามารถนำไปใช้ตกลงใจ/ดำเนินการตามภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง	ผู้บังคับบัญชาและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจาก สื่อฯ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อ
27	- งานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ (กฤตภาคข่าวออนไลน์)	กสท.สปส.กร.ทหาร	102,720.00	เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข่าวสารที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำไปใช้ตกลงใจในงานด้านกิจการพลเรือน	ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข่าวสารที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำไปใช้ตกลงใจในงานด้านกิจการพลเรือน
28	- งานเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน	กปส.สปส.กร.ทหาร	579,370.00	จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับ บัญชาระดับสูงกับสื่อมวลชนและสื่อมวลชน ทุกแขนงเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ทหารตามหน่วยต่างๆในการเตรียม กำลังรบการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ	สื่อมวลชนให้ความร่วมมือที่ดีในการนำข้อมูลและ ข้อเท็จจริงไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและเกิดความ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน
29	- ค่าใช้จ่ายของคณะทำงานโฆษก บก.ทท.	กปส.สปส.กร.ทหาร	100,000.00	ติดตาม ผบ.ทสส.ในวาระการประชุมต่างๆ และ ภารกิจการเดินทางตรวจเยี่ยมหรือภารกิจที่สำคัญ ตามสั่งการนำข้อมูลที่รับจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือจัดการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนเพื่อสนับสนุน ภารกิจของกองทัพและผู้บังคับบัญชาและให้ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาเกิดความร่วมมือ ที่ดีร่วมกันในอนาคต	ประชาชนได้รับทราบภารกิจบทบาทหน้าที่ของ กองทัพและภารกิจของ ผบ.ทสส. ในทุกด้าน

ลำดับ	แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ	หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต	ผลลัพธ์
30	<p>โครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>กิจกรรมหลัก การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ</p> <p>กิจกรรมรอง การเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและภัยพิบัติ</p> <p>- มวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ</p>	กบภ.สกร.กร.ทหาร	500,000.00	เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ลดการเสี่ยงภัยของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนในการระงับบรรเทาสาธารณภัยด้วยตนเองระดับหนึ่ง ก่อนหน่วยงานภายนอกเข้าช่วยเหลือ
31	<p>แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</p> <p>โครงการ โครงการป้องกันยาเสพติด</p> <p>กิจกรรมหลัก การป้องกันยาเสพติด</p> <p>กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังภายในหน่วย</p> <p>- โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญา ด้านภัยยาเสพติด</p>	กทพ.สกร.กร.ทหาร	214,500.00	ข้าราชการ บก.ทพ. และครอบครัว อบรมเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรม จิตภาวนา ที่ถูกต้อง การนั่งวิปัสสนากรรมฐานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้ธรรมลด ละ เลิก อบายมุข และในการปฏิบัติธรรม	กำลังพล บก.ทพ. จะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนหลักการปฏิบัติธรรม อบรมภาวนาจิตที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันและห่างไกลจากยาเสพติด
32	<p>- โครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของ บก.ทพ.</p>	กทพ.สกร.กร.ทหาร	280,000.00	เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างเยาวชน ทำให้เยาวชนมีคุณภาพ มีอุดมการณ์ และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศ	เกิดความสมัครสมานสามัคคี ของเยาวชน พร้อมการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย
33	<p>กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังในชุมชนใกล้ที่ตั้งหน่วย</p> <p>- โครงการค่ายพุทธธรรม ด้านภัยยาเสพติด</p>	กทพ.สกร.กร.ทหาร	408,080.00	การจัดอบรมเยาวชน จำนวน 600 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 300 คน โดยจะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการใช้ชีวิตประจำวัน	เยาวชนที่ได้รับการอบรม จะประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ลำดับ	แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ	หน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต	ผลลัพธ์
34	- โครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด	กทพ.สกร.ทหาร	355,000.00	การนำเยาวชนที่ผ่านการรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดในโครงการต้านภัยยาเสพติดใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร และพื้นที่เสี่ยง มาร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเพิ่มปัจจัยเชิงบวก และแสดงพลัง จำนวน 1,500 คน	เยาวชนที่เข้ารับการอบรม จะประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
	รวมทั้งสิ้น				
	รวมทั้งสิ้น %				

น.อ.

(สัมฤทธิ์ กิตติบตีสกุล)

ผอ.กคก.ทหาร